

CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG DỊCH COVID-19:



Chặn nhiệm chéo ở khu cách ly tập trung

Trong vài ngày qua đã có hàng trăm ca bệnh được phát hiện trong khu cách ly ở 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Thực tế này đặt ra cảnh báo về nguy cơ nhiễm chéo trong khu cách ly nếu như không được kiểm soát tốt.

• Diệt Linh

nguyendieulinh@danviet.vn

Giãn cách, đảm bảo cách ly nghiêm túc

Với hàng trăm ca mắc Covid-19, hàng chục nghìn người phải cách ly, 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành 2 điểm nóng trong đợt dịch thứ 4 ở nước ta.

"Trực chiến" tại tâm dịch Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung của khu công nghiệp (KCN). Khu này được trưng dụng từ khu nhà ở công nhân KCN Song Khê, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Hiện có 273 trường hợp F1 đang cách ly tại đây.

Còn tại huyện Lạng Giang - địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh Bắc Giang với gần 50 ca, hiện huyện có 13 khu cách ly tập trung đang hoạt động, với 1.700 người đang cách ly. Huyện đã trưng dụng nhiều địa điểm làm nơi cách ly. Như tại Trường Mầm non xã Tân Đình hiện là nơi cách ly với công suất 220 giường và đang có 208 công dân của huyện

được cách ly. "Nếu tình hình phức tạp, huyện có thể bố trí thêm 8 khu cách ly tập trung" - ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cần tiến hành lắp đặt hệ thống camera hành lang để kiểm soát việc giao lưu, đảm bảo cách ly triệt để. Cùng đó có hệ thống loa phát thanh hàng ngày phổ biến quy định với người cách ly... "Điều quan trọng nhất trong khu cách ly là phải tuân thủ nguyên tắc cách ly triệt để, người cách ly không được giao lưu tiếp xúc với nhau để tránh lây nhiễm chéo. Nguyên tắc này phải thường xuyên được phổ biến cho người cách ly" - Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Đề nghị quân đội vào tiếp quản khu cách ly

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, bài học của các tỉnh từ Đà Nẵng đến Hải Dương và các địa bàn khác cho thấy nếu tổ chức cách ly dân sự trong tình hình dịch căng thẳng rất khó hiệu quả. Vì thế, Thứ trưởng đề nghị



Lấy mẫu xét nghiệm truy vết Covid-19 cho công nhân tại Bắc Giang. D.L

Kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly

"Từ góc độ chống dịch thì chỉ có cách ly xã hội cắt đứt chuỗi lây lan nhanh nhất, nhưng tác động rất lớn đến kinh tế và tâm lý xã hội. Vừa qua, Bắc Ninh, Bắc Giang làm rất đúng, chỉ khoanh vùng ở địa bàn nguy cơ cao, tuy nhiên chưa quản lý chặt trong khu vực bị khoanh vùng, phong tỏa.

Chúng ta phải cố gắng phát hiện được nguy cơ, càng thu hẹp càng tốt, đồng thời kiểm soát

chặt chẽ không được để lây trong khu cách ly. Làm sao không giãn cách xã hội trong phạm vi quá rộng mà để làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt Bắc Ninh, Bắc Giang có nhiều KCN lớn, để đảm bảo vừa chống dịch, vừa phát triển được kinh tế".

PGS - TS Trần Đắc Phu - cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng sự kiện y tế khẩn cấp Việt Nam

giao cho Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang phối hợp với quân khu sử dụng đơn vị quân đội để tổ chức khu cách ly. Thứ trưởng yêu cầu phải có sự

giám sát chặt chẽ, lắp camera để giám sát đảm bảo cho khu cách ly an toàn.

Ông Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi

trường y tế (Bộ Y tế) cho rằng, để công tác khoanh vùng, dập dịch trong khu công nghiệp được tốt, tỉnh Bắc Giang cần truy ngay công ty nào cung cấp

66

Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng khi một nhà máy có dịch thì dồn tất cả công nhân vào khu cách ly chưa được chuẩn bị kỹ, dẫn đến lây nhiễm chéo. Đồng thời tránh tình trạng cực đoan là cảm thấy nguy cơ có dịch là doanh nghiệp tạm ngưng sản xuất, để công nhân về địa phương, rất nguy hiểm".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

thực phẩm cho Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên), bởi có thể công ty cung cấp thực phẩm này cũng cung cấp cho các công ty khác. Hiện ở Công ty Hosiden Việt Nam đã có hơn 150 ca mắc Covid-19, hơn 6.000 công nhân được cách ly tập trung.

Từ kinh nghiệm thực tiễn chống dịch ở Hải Dương, ông Nam cho rằng, phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể ngay từ đầu cho phương án cách ly. Vì nếu không có kế hoạch ngay từ đầu thì khi thực hiện cách ly đồng loạt. Cần phải tính các phương án về ăn uống ra sao, nguồn thực phẩm thế nào, để đảm bảo an toàn thực phẩm. "Trong khu cách ly mà để ngộ độc thực phẩm thì coi như hệ thống y tế sập" - ông Nam nói.

Một vấn đề nữa mà ông Nam cũng đề cập, đó là đảm bảo an toàn trong khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo. Bắc Giang cần thực hiện giám mật độ tối đa

trong khu cách ly, giảm số người sử dụng chung nhà vệ sinh trong phòng cách ly. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc cán bộ y tế và quân đội chỉ khử khuẩn không gian bên ngoài, còn tại các phòng cách ly phải chuẩn bị cây lau, chùi, hoá chất để người trong phòng tự vệ sinh...

Đồng quan điểm, PGS - TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, việc đưa đi cách ly tập trung cũng phải tính toán. Đưa đi nhanh rất quan trọng nhưng phải an toàn, phải có sự bài bản, nhịp nhàng. Trước khi đưa lên xe đi cách ly phải tổ chức sàng lọc những đối tượng có nguy cơ như sốt, ho phải bố trí xe riêng...

Được gấp rút triển khai trong tối 16/5 và sáng 17/5, từ 8 giờ 30 sáng 17/5, Trung tâm xét nghiệm đã chiến của Học viện Quân y tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang bắt đầu tiến hành việc lấy mẫu và xét nghiệm tại thực địa. ■